

Số: 455 /UBND-ĐT

Về báo cáo kết quả triển khai
thực hiện xử lý triệt để cơ sở gây
ô nhiễm môi trường

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2017

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện Công văn số 5702/BTNMT-TCMT ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo công tác xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có báo cáo như sau:

1. Đánh giá kết quả triển khai các giải pháp thực hiện Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ:

a) Tổ chức quán triệt, hướng dẫn, giám sát việc xây dựng và thực hiện nội dung Kế hoạch tới các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn, cơ quan, tổ chức có liên quan; rà soát, phát hiện, phê duyệt danh mục và biện pháp xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn theo phân cấp; tổ chức cưỡng chế, tạm thời đình chỉ hoạt động hoặc cấm hoạt động đối với các trường hợp cố tình chậm hoàn thành xử lý triệt để theo tiến độ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện các biện pháp không để phát sinh cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn.

- Đánh giá việc tổ chức quán triệt, hướng dẫn, giám sát việc xây dựng và thực hiện nội dung Kế hoạch tới các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn, cơ quan, tổ chức có liên quan: Theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có 03 cơ sở đang hoạt động tại quận 3 thuộc danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trong thời gian qua, thành phố đã chủ động trong việc phổ biến, hướng dẫn kế hoạch xử lý các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn thành phố, cụ thể: Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Ủy ban nhân dân quận 3 hướng dẫn, giám sát (định kỳ 06 tháng/lần) các cơ sở theo đặc thù ngành nghề phải có biện pháp giảm ô nhiễm, công nghệ xử lý chất thải phù hợp, hiệu quả; đồng thời duy trì các biện pháp xử lý triệt để ô nhiễm theo đúng quy định.

- Đánh giá việc rà soát, phát hiện, phê duyệt danh mục và biện pháp xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn theo phân cấp: Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Cảnh sát phòng chống tội

phạm về môi trường căn cứ tiêu chí theo quy định tại Thông tư số 04/2013/TT-BTNMT rà soát, lập danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn thành phố trong năm 2015 - 2016 để thực hiện xử lý theo đúng quy định.

- Đánh giá việc tổ chức cưỡng chế, tạm thời đình chỉ hoạt động hoặc cấm hoạt động đối với các trường hợp cố tình chậm hoàn thành xử lý triệt để theo tiến độ quy định, không để phát sinh cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn: Đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg, Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3693/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân các quận - huyện kiểm tra, giám sát các cơ sở trên địa bàn định kỳ 06 tháng/lần và xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định. Đồng thời, để tránh phát sinh cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn, trong quá trình phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đã yêu cầu chủ cơ sở phải thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường như đã cam kết trước khi đi vào hoạt động.

b) Chủ trì rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình ban hành cơ chế, chính sách, pháp luật về xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; kiểm soát ngăn chặn tình trạng mới phát sinh cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn.

Trong thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động trong việc xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, cụ thể thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo di dời để xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (*Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc lập Ban chỉ đạo xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường và cơ sở không phù hợp quy hoạch; Quyết định 5540/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về kiện toàn Ban chỉ đạo xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường và cơ sở không phù hợp quy hoạch; Quyết định 3177/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường và cơ sở không phù hợp quy hoạch*); và ban hành Quyết định số 6781/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 về kế hoạch xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với một số cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm cao, thành phố cũng có lộ trình xử lý, cụ thể Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2016 về Kế hoạch thí điểm xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn khu phố 4, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 (gồm có 21 cơ sở hoạt động các ngành nhuộm phải thực hiện chuyển đổi ngành nghề hoặc di dời giai đoạn năm 2015 - 2016).

c) Theo dõi, đôn đốc, giám sát việc áp dụng giảm ô nhiễm môi trường của cơ sở theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời gian xử lý triệt để; tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm

trọng trên địa bàn, thực hiện công khai thông tin về cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và tiến độ xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đánh giá việc hướng dẫn, đôn đốc cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thực hiện các yêu cầu về xử lý ô nhiễm môi trường tại Quyết định số 1788/QĐ-TTg: Trong quá trình thanh kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường luôn đôn đốc các đơn vị khẩn trương thực hiện các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường triệt để; Đồng thời có văn bản trả lời, hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị tại Công văn thông báo kết quả kiểm tra định kỳ hoặc trong trường hợp đơn vị còn gặp khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện.

- Đánh giá việc tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, kế hoạch xử lý triệt để tại cơ sở và việc xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường: Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường lập kế hoạch cụ thể về giám sát, đo đạc chất lượng môi trường định kỳ 06 tháng/lần tại các đơn vị. Trong trường hợp đơn vị vượt quy chuẩn quy định về môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ giải quyết, xử phạt nghiêm theo Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Đánh giá việc công khai thông tin về cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải xử lý triệt để: Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các địa phương nơi đơn vị trú đóng thực hiện giám sát thường xuyên các đơn vị thuộc Quyết định số 1788/QĐ-TTg. Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đang xem xét, lồng ghép việc thông tin đơn vị thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; các đơn vị gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và tiến độ thực hiện xử lý triệt để của cơ sở này lên trang web của Sở Tài nguyên và Môi trường. Hàng năm, thành phố tổ chức Giải thưởng môi trường để kịp thời động viên, khuyến khích cơ sở thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.

- Đánh giá việc bố trí kinh phí từ nguồn chi sự nghiệp môi trường cho hoạt động thanh kiểm tra, rà soát thống kê lập danh mục cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới phát sinh; theo dõi, đôn đốc việc xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng: thành phố Hồ Chí Minh luôn chú trọng và bố trí kinh phí tăng dần qua các năm để thực hiện các công tác trên, cụ thể:

STT	Nội dung	Kinh phí thực hiện qua các năm (triệu đồng)		
		2014	2015	2016
1	Điều tra, khảo sát, đánh giá và lập danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo Thông tư 04/2012/TT-BTNMT	500	600	497

2	Thẩm định đo đạc môi trường các doanh nghiệp ô nhiễm nghiêm trọng (theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg và Quyết định số 1788/QĐ-TTG)	478	500	497
---	--	-----	-----	-----

- Đánh giá hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng: Trong thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh nghiêm túc thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong quá trình thanh kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo đúng quy định; đồng thời ban hành kế hoạch xử lý đối với cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố với lộ trình thực hiện và hình thức xử lý cụ thể.

- Đánh giá việc xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách về hỗ trợ xử lý ô nhiễm triệt để các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích: Qua rà soát, trên địa bàn thành phố không có cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích.

- Đánh giá việc xây dựng, ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khi triển khai xử lý triệt để: Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh có Quỹ Bảo vệ môi trường hỗ trợ kinh phí, giải pháp cho các đơn vị thực hiện các biện pháp tái chế, sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường; đồng thời thành phố cũng có chính sách hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng không có vốn nhà nước thực hiện di dời (cụ thể là chính sách kích cầu cho các cơ sở gây ô nhiễm môi trường tại phường Đông Hưng Thuận, quận 12 di dời về Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3).

2. Đánh giá tiến độ xử lý triệt để đối với từng cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn:

2.1. Đối với cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng còn tồn đọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg (chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm)

Theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Hồ Chí Minh có 37 cơ sở. Đến nay, có 37/37 cơ sở đã hoàn tất việc xử lý ô nhiễm triệt để hoặc đã di dời, ngưng hoạt động (đạt 100%). Trong số 37 cơ sở này, có 17 cơ sở hiện đang còn hoạt động, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện đo đạc giám sát chất lượng môi trường tại các cơ sở này định kỳ 06 tháng/lần và xử phạt nghiêm đối với các trường hợp tái vi phạm.

2.2. Đối với cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng có tên trong Quyết định số 1788/QĐ-TTG (chi tiết theo Phụ lục 2 đính kèm)

Theo Quyết định số 1788/QĐ-TTG ngày 01 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020, thì trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có 03 cơ sở thuộc danh sách cần phải thực hiện xử lý. Kết quả đến năm 2016, có 02 cơ sở hoàn thành xử lý triệt để (chiếm 67%), 01 cơ sở đang thực hiện (chiếm 33%). Cụ thể như sau:

~

+ Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn - Tổng Công ty đường sắt VN hiện hoạt động sửa chữa, cung cấp sức kéo phục vụ vận tải tàu khách tại địa chỉ 540/21 Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, quận 3: đã thực hiện xử lý triệt để - xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải công suất 50 m³/ngày với kinh phí thực hiện từ đơn vị chủ quản - Bộ Giao thông vận tải. Đã thực hiện rút tên khỏi Quyết định số 1788/QĐ-TTg.

+ Bệnh viện Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh: hoạt động khám chữa bệnh (hiện quy mô hoạt động trung bình 20 giường) địa chỉ 72/3 Trần Quốc Toàn, phường 8, quận 3: đã thực hiện xử lý triệt để - bố trí khu vực lưu chứa chất thải y tế, xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải công suất 10 m³/ngày vào năm 2015 với kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách thường xuyên của Bộ Giao thông vận tải. Đã thực hiện rút tên khỏi Quyết định số 1788/QĐ-TTg.

+ Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và KCN Việt Nam -TNHH Một thành viên (IDICO) thuộc Bộ Xây dựng: hoạt động văn phòng tại địa chỉ 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Tổng Công ty chưa có hồ sơ pháp lý về môi trường, nước thải được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại trước khi thải vào hệ thống thoát nước đô thị. Trong tháng 10 năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tái kiểm tra môi trường tại Tổng Công ty, hầu hết các chỉ tiêu theo kết quả phân tích chất lượng nước thải đều vượt quy chuẩn quy định QCVN 14:2008/BTNMT. Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đang thụ lý hồ sơ xử phạt đối với Tổng Công ty về các hành vi vi phạm trên.

2.3. Đối với cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới phát sinh kể từ sau Quyết định số 1788/QĐ-TTg (chi tiết đính kèm tại Phụ lục 3):

Năm 2013, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức triển khai thực hiện khảo sát và lập danh mục cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo tiêu chí tại Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường; theo đó ngày 29 tháng 7 năm 2014 Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 3693/QĐ-UBND về ban hành danh mục cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng năm 2013 trên địa bàn thành phố. Theo Quyết định ban hành, có 13 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải thực hiện hoàn thành biện pháp xử lý trong năm 2014 - 2015. Kết quả thực hiện đến nay tại các cơ sở như sau:

+ 11/13 cơ sở đã có biện pháp khắc phục ô nhiễm, kết quả phân tích đạt quy chuẩn cho phép.

+ 01/13 cơ sở đã có biện pháp cải tạo hệ thống xử lý nước thải và khí thải nhưng chưa ổn định.

+ 01/13 cơ sở là Bệnh viện Tai mũi họng đang thực hiện cải tạo hệ thống xử lý nước thải.

Hiện tại, thành phố đang tiếp tục kiểm tra, rà soát lập danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường, cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo tiêu chí quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2.4. Khó khăn và kiến nghị:

2.4.1. Khó khăn:

a) Hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh còn 01 cơ sở tồn đọng, chưa hoàn thành biện pháp xử lý triệt theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và KCN Việt Nam -TNHH Một thành viên (gọi tắt là IDICO) trực thuộc Bộ Xây dựng và thành phố Hồ Chí Minh đã gặp nhiều khó khăn trong quá trình xử lý cơ sở với các lý do sau:

- IDICO tại địa chỉ 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh chỉ là Trụ sở văn phòng của Tổng Công ty với quy mô xây dựng gồm 1 tầng hầm, trệt, lửng và 8 lầu, tổng diện tích sàn xây dựng 2.583 m² và sử dụng nước thủy cục trung bình 7 m³/ngày. Do đó, xét theo tính chất ngành nghề hoạt động, IDICO tại địa chỉ quận 3 thành phố Hồ Chí Minh không phải là đối tượng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

- Nước thải phát sinh tại IDICO là nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại trước khi thải ra cống chung khu vực. Thành phố còn nhiều khu vực chưa được thu gom nước thải về nhà máy xử lý nước thải đô thị tập trung và vẫn còn cơ sở sản xuất, dịch vụ chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt chỉ được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại trước khi thải ra cống chung giống IDICO. Tuy nhiên quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT chỉ quy định nguồn tiếp nhận nước thải là nguồn nước mặt hoặc vùng nước ven bờ có mục đích xác định. Đến nay, chưa ban hành quy chuẩn xả nước thải sinh hoạt vào hệ thống thoát nước đô thị.

b) Theo luật đầu tư, thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung kêu gọi đầu tư với các ngành nghề khác nhau. Doanh nghiệp sẽ được cấp phép đầu tư sau khi hoàn thành các thủ tục lập hồ sơ pháp lý về môi trường. Đến nay, chưa có quy định về kiểm soát chặt chẽ đối với các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

c) Căn cứ theo tiêu chí quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định về phê duyệt danh mục và biện pháp xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2013. Hiện nay, hầu hết các cơ sở thuộc danh sách đã hoàn thành các biện pháp xử lý ô nhiễm, tuy nhiên chưa có quy định về quy trình rút tên đối với các cơ sở này.

2.4.2. Kiến nghị:

a) Để IDICO khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm, thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị:

- Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh, rút tên IDICO quận 3 ra khỏi danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, điều chỉnh QCVN 14:2008/BTNMT, có quy định cụ thể đối với các trường hợp xả nước thải sinh hoạt ra cống chung.

- Để thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến với Bộ Xây dựng đơn đốc đơn vị trực thuộc là IDICO khẩn trương thực hiện xử lý triệt để ô nhiễm môi trường theo đúng tiến độ quy định.

b) Đối với các cơ sở đăng ký kinh doanh, sản xuất các ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường:

- Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành cấp phép đầu tư hoạt động đối với một số ngành có khả năng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường có kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xử lý đối với các trường hợp hoạt động không đúng ngành nghề đã đăng ký kinh doanh.

c) Kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy trình rút tên đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo tiêu chí tại Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT.

3. Kế hoạch trong thời gian tới:

- Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1788/QĐ-TTg, đơn đốc cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để. Thường xuyên giám sát các cơ sở đã thực hiện rút tên, tránh để xảy ra trường hợp tái vi phạm.

- Tập trung nhiều nguồn lực triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần X về Chương trình đột phá giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 - 2020, trong đó tập trung kiểm soát, ngăn chặn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí, nước mặt, nước ngầm, chất thải; cải thiện chất lượng môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường; góp phần xây dựng thành phố sạch, xanh, bền vững.

Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả triển khai thực hiện xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Kính gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét./.

Nơi nhận:

- TTUB: CT, các PCT;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- VPUB: CVP, các PVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐT-LT) TV.18



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Văn Khoa

PHỤ LỤC 1
TIẾN ĐỘ XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ CÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG
THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/2003/QĐ-TTg

STT	TÊN ĐƠN VỊ	ĐỊA CHỈ	NỘI DUNG YÊU CẦU XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ	HOẠT ĐỘNG ĐÃ TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG	ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ
1	Nhà máy đóng tàu Ba Son	02 Tôn Đức Thắng, quận 1	Đổi mới công nghệ đồng thời xây dựng hệ thống xử lý chất thải	Đã ngưng hoạt động từ tháng 12 năm 2016. Chưa thực hiện rút tên.	Dự kiến thực hiện rút tên quý 1/2017
2	Nhà máy Xi măng Hà Tiên	Xa lộ Hà Nội, p.Trường Thọ, q.Thủ Đức	Đổi mới công nghệ hoặc di dời	Đã ngưng hoạt động từ tháng 12 năm 2016. Chưa thực hiện rút tên.	Dự kiến thực hiện rút tên quý 1/2017
3	Nhà máy thuốc lá Vĩnh Hội	299 Tôn Thất Thuyết, quận 4	Xây dựng hệ thống xử lý chất thải	Đã di dời, ngưng hoạt động, hiện trạng là khu đất trống đang chuyển mục đích sử dụng xây dựng chung cư.	Đã rút tên (Quyết định số 479/QĐ-TNMT-CCBVMT, ngày 17/05/2012)
4	Nhà máy Bia Sài Gòn	187 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5	Xây dựng hệ thống xử lý chất thải	Đã hoàn tất việc xử lý ô nhiễm triệt để. Hiện hoạt động trên diện tích mặt bằng rộng 15.140m ² . Quy mô sản xuất bia công suất 110 triệu lít/năm. Số lượng công nhân 358 người làm việc 3 ca. Công ty đã đầu tư HTXL nước thải công suất 2.000 m ³ /ngày, HTXL khí thải cho 4 lò hơi sử dụng nhiên liệu dầu FO, ống khói cao 25m. Có đăng ký sổ chủ nguồn thải, hợp đồng thu gom xử lý với đơn vị có chức năng.	Đã rút tên (Quyết định số 479/QĐ-TNMT-CCBVMT, ngày 17/05/2012)

STT	TÊN ĐƠN VỊ	ĐỊA CHỈ	NỘI DUNG YÊU CẦU XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ	HOẠT ĐỘNG ĐÃ TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG	ĐÁNH GIÁ TIỀN ĐỘ
5	Bệnh Viện 7A	Nguyễn Trãi quận 5	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải	Đã hoàn tất việc xử lý ô nhiễm triệt để. Hiện hoạt động trên diện tích mặt bằng rộng 6.792m ² . Quy mô gồm 25 khoa. Số giường bệnh 250-300 giường. Đã tách riêng nước thải, nước mưa và hoàn thành xây dựng HTXL công suất 400 m ³ /ngày.	Đã rút tên (Quyết định số 3077/QĐ-TNMT-CCBVM, ngày 31/10/2016)
6	Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn	152 Trần Phú, quận 5	Xây dựng hệ thống xử lý chất thải	Đã di dời, ngưng hoạt động, hiện trạng là khu đất trống xin chuyển mục đích sử dụng.	Đã rút tên (Quyết định số 128/QĐ-TNMT-CCBVM, ngày 23/01/2012)
7	Nhà máy lưới thép Bình Tây	165/5 Nguyễn Văn Luông, p.10, quận 6	Xây dựng hệ thống xử lý chất thải	Đã di dời, hiện trạng là bãi đất trống, nhà nước đã thu hồi.	Đã rút tên (QĐ số 1583/QĐ-TNMT-CCBVM, ngày 27/12/2012)
8	Công ty Nipponvina	136 Bùi Văn Ba, p. Tân Thuận Đông, quận 7	Xây dựng công trình xử lý chất thải và đổi mới công nghệ	Đã hoàn tất việc xử lý ô nhiễm triệt để. Hiện đang sản xuất gia công sản phẩm tôn mạ màu, mạ kẽm, xà gồ thép (chủ yếu là gia công cơ khí, không có công đoạn phát sinh nước thải sản xuất và khí thải). Công suất là 5.000 tấn/năm (bằng ¼ công suất thiết kế), số lượng công nhân khoảng 20 người. Công ty có đầu tư HTXL nước thải sinh hoạt công suất 5m ³ /ngày, có đăng ký sổ chủ nguồn thải, có khu vực phân loại và lưu trữ CTNH, hợp đồng thu gom chất thải thông thường, CTNH với đơn vị có chức năng.	Đã rút tên (Quyết định số 722/QĐ-TNMT-CCBVM, ngày 19/07/2012)

STT	TÊN ĐƠN VỊ	ĐỊA CHỈ	NỘI DUNG YÊU CẦU XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ	HOẠT ĐỘNG ĐÃ TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG	ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ
9	Nhà máy thép Nhà Bè (NM hợp kim sắt Nhà Bè)	Nguyễn Văn Quý, p. Phú Thuận, quận 7	Đổi mới công nghệ đồng thời xây dựng hệ thống xử lý chất thải	Đã di dời đến KCN Nhơn Trạch II – Nhơn Phú Đồng Nai (Tháng 11/2012, Công ty có văn bản 374/CV-NBST-KTCĐAT ngày 8/11/2012: Đã ngừng sản xuất phân xưởng cán thép),	Đã rút tên (Quyết định số 534/QĐ-TNMT-CCBVMT, ngày 30/05/2012)
10	Nhà máy thép Tân Thuận	Bùi Văn Ba, p. Tân Thuận Đông, quận 7	Xây dựng hệ thống xử lý chất thải	Đã ngưng hoạt động công đoạn luyện thép, hiện sản xuất oxy hóa lỏng, cho thuê nhà xưởng	Đã rút tên
11	XN Chăn nuôi heo Phước Long	đ. Tăng Nhơn Phú, P. Phước Long B, Q. 9	Xây dựng hệ thống xử lý chất thải	Đã di dời hoàn toàn về ấp 3, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, từ năm 2007. Mặt bằng hiện tại đã chuyển nhượng cho Công ty công ích thanh niên xung phong để chuyển mục đích sử dụng – xây dựng nhà ở.	Đã rút tên (Quyết định số 1229/QĐ-TNMT-CCBVMT ngày 31/10/2012)
12	Công ty TNHH nhuộm Đông Anh	phường Long Bình, quận 9	Xây dựng hệ thống xử lý khí thải và nước thải	Đã di dời, ngưng hoạt động. Công ty có văn bản báo ngưng hoạt động số 99/CV-DA ngày 25/01/2011. Hiện trạng là khu đất trống. khu đất này nằm trong quy hoạch bến xe miền Đông.	Đã rút tên (Quyết định số 945/QĐ-TNMT-QLMT, ngày 02/11/2011)
13	Công ty Dệt Phong Phú	P. Tăng Nhơn Phú B, Q. 9	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải	Đã hoàn tất việc xử lý ô nhiễm triệt để. Hiện đã đổi thành Tổng công ty cổ phần Phong Phú trên diện tích mặt bằng 170.000m ² , gồm 5 công ty thành viên: Công ty dệt gia dụng Phong Phú (hoạt động dệt, may), Công ty CP Sợi, Công ty CP dệt vải, công ty may quốc tế Phong Phú, Công ty TNHH Coats Phong Phú (nhuộm chỉ may – có hệ thống xử lý riêng công suất 500m ³ /ngày). Công ty dệt gia dụng	Đã rút tên (Quyết định số 201/QĐ-TNMT-QLMT, ngày 24/03/2009)

STT	TÊN ĐƠN VỊ	ĐỊA CHỈ	NỘI DUNG YÊU CẦU XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ	HOẠT ĐỘNG ĐÃ TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG	ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ
				Phong Phú đầu tư HTXL nước thải công suất 4.080m ³ /ngày (thu gom, xử lý luôn cho 3 công ty còn lại). Đầu tư HTXL khí thải 4 lò hơi. Đã đăng ký sổ chủ nguồn thải, hợp đồng thu gom chất thải với đơn vị có chức năng (thu gom cho 4 công ty, trừ công ty Coats)	
14	Công ty Dệt Phước Long	18A Tăng Nhơn Phú, P. Phước Long B, Q. 9	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải	<p>Đã hoàn tất việc xử lý ô nhiễm triệt để. Hiện đã đổi tên thành Công ty CP Đầu tư Phước Long hoạt động sản xuất vải mộc thành phẩm 3.900.000 m/năm. Tháng 9/2009, Công ty tách riêng hoạt động nhuộm (gồm thiết bị nhà máy nhuộm, lò hơi, lò nhiệt) cho Công ty CP ĐT PT Quốc tế Thăng Lợi hoạt động trong khuôn viên. Ngoài ra Công ty cho 7 đơn vị khác thuê đất hoạt động, chi tiết hoạt động các Công ty gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty CP vải thời trang Phong Phước hoạt động dệt vải công suất 2,4 triệu m/năm (diện tích 4.323,6m², số công nhân người, nước sử dụng trung bình 20m³/ngày), - Công ty TNHH Hansol Mold sản xuất khuôn giấy công suất khoảng 3.000 khuôn/năm (diện tích 438m², số công nhân 22 người, nước sử dụng khoảng 1.3m³/ngày), - Công ty TNHH Hitisa Vina hoạt động nhuộm chỉ may công suất 200.000kg/năm (diện tích 950m², công nhân 27 người, nước sử dụng 40 m³/ngày), - Công ty Sae Han Vina hoạt động dệt nhuộm vải xuất khẩu công suất 1 triệu tấn/năm, có giấy Đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường số 246/TNMT-QLMT ngày 21/08/2003 của Sở TNMT (diện tích 3.279,4 m², công nhân 40 người, nước sử dụng 80m³/ngày, 02 lò hơi) 	Đã rút tên

STT	TÊN ĐƠN VỊ	ĐỊA CHỈ	NỘI DUNG YÊU CẦU XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ	HOẠT ĐỘNG ĐÃ TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG	ĐÁNH GIÁ TIỀN ĐỘ
				<p>- Công ty TNHH Công nghệ Myung Sung Vina gia công hoa văn khuôn đế giày công suất 250 khuôn/tháng khoảng 3.000 khuôn/năm, có giấy xác nhận ĐABVMT số 1087/TNMT ngày 26/11/2009 của UBND Q.9 (diện tích 506m², công nhân 21 người, nước sử dụng 1,7m³/ngày)</p> <p>- Công ty CP ĐT Quốc tế Thăng Lợi hoạt động gia công nhuộm vải polyester công suất 80.000 – 100.000 m/tháng (diện tích 4.343,32m², công nhân 64 người, nước sử dụng 100m³/ngày, 1 lò hơi, 1 lò nhiệt). Công ty chưa có giấy phép kinh doanh tại vị trí, chưa có hồ sơ pháp lý về môi trường.</p> <p>- 2 Nhà máy may jean của Công ty CP Quốc tế Phong Phú may đồ jean công suất NM1 – 985.000 Cái/năm, gồm 6 chuyên may, 1 lò hơi, công nhân 300 người; NM2- cái/năm gồm 10 chuyên may, 1 lò hơi, công nhân 602 người. Có GXC ĐK BCKBVT cho NM1 số 1294/UBND ngày 15/09/2008 của UBND Q.9.</p> <p>- Công ty hóa chất trợ Việt Nam – thuê đất làm kho chứa hóa chất. chưa có hồ sơ pháp lý về môi trường.</p> <p>Toàn bộ nước thải sản xuất phát sinh tại các công ty trong khuôn viên này đều thu gom về trạm xử lý tập trung công suất 800m³/ngày của Công ty CP ĐT Phước Long; nước thải sinh hoạt của trên 3.000 công nhân, 1 nhà ăn tập thể đều qua bể tự hoại và xả thải ra môi trường. Các công ty đã đăng ký sổ chủ nguồn thải và hợp đồng thu gom xử lý với đơn vị chức năng (trừ Công ty CP Quốc tế Phong Phú).</p>	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	ĐỊA CHỈ	NỘI DUNG YÊU CẦU XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ	HOẠT ĐỘNG ĐÃ TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG	ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ
15	Công ty LD sản xuất tole Posvina	232 Đỗ Xuân Hợp, p. Phước Long A, Q. 9	Cải tạo công trình xử lý chất thải	Đã di dời, ngưng hoạt động.	Đã rút tên (Quyết định số 521/QĐ-TNMT-QLMT, ngày 02/11/2011)
16	Công ty TNHH Việt Thắng Jean	38 Quang Trung, p. Hiệp Phú, quận 9	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải	Đã hoàn tất việc xử lý ô nhiễm triệt để. Công ty hiện đang hoạt động với quy mô công suất 3.000.000 sp/năm, trên diện tích mặt bằng rộng 7.000m ² . Công ty đã lập lại đề án bảo vệ môi trường và được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt theo quyết định số 1192/QĐ-TNMT-QLMT ngày 31/12/2009. Công ty đã xây dựng HTXL nước thải công suất 360m ³ /ngày, sử dụng 1 lò hơi đốt than đá đã lắp đặt hệ thống xử lý khí thải. Công ty đã đăng ký sở chủ nguồn thải, hợp đồng thu gom chất thải với các đơn vị có chức năng. Ngày 24/11/2014 Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty về hành vi xả nước thải có pH vượt quy chuẩn quy định với số tiền 340 triệu đồng. Hiện đã chấp hành quyết định xử phạt và cải tạo hệ thống xử lý nước thải.	Đã rút tên (Quyết định số 159/QĐ-TNMT-QLMT, ngày 21/02/2012)
17	Công ty Đức số 1	220 Bình Thới, phường 14, quận 11	Xây dựng hệ thống xử lý chất thải	Đã di dời. Hiện trạng là bãi đất trống.	Đã rút tên (Quyết định số 1578/QĐ-TNMT-CCBVM, ngày 27/12/2012)

STT	TÊN ĐƠN VỊ	ĐỊA CHỈ	NỘI DUNG YÊU CẦU XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ	HOẠT ĐỘNG ĐÃ TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG	ĐÁNH GIÁ TIỀN ĐỘ
18	Công ty dệt may Đông Á	185 - 189 Âu Cơ, phường 14, quận 11	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải.	Đã hoàn tất việc xử lý ô nhiễm triệt để. Đã di dời công đoạn nhuộm, hiện hoạt động may mặc.	Đã rút tên (Quyết định số 73/QĐ-TNMT-CCBVMT, ngày 16/01/2013)
19	Xi măng Quân khu 7	quận 12	Đổi mới công nghệ hoặc di dời	Đã di dời, ngưng hoạt động từ năm 2006. Hiện khu đất này Bộ Quốc Phòng đã có Quyết định số 681/QĐ-BTL ngày 24/08/2006 thu hồi 84.084m ² đất của XN Xi măng thuộc Công ty XD Miền Đông giao cho Công ty Tây Nam quản lý và tổ chức kinh doanh dịch vụ vận tải, kho bãi.	Đã rút tên (Quyết định số 1584/QĐ-TNMT-CCBVMT, ngày 27/12/2012)
20	Xi măng Bình Điền (cùng với phân bón Bình Điền)	C1/3 Quốc lộ 1A, Bình Chánh	Đổi mới công nghệ hoặc di dời	Đã di dời, ngưng hoạt động	Đã rút tên
21	Nhà máy Sữa Trường Thọ	32 Đặng Văn Bi, p. Trường Thọ, q. Thủ Đức	Xây dựng hệ thống xử lý chất thải	Đã hoàn tất việc xử lý ô nhiễm triệt để. Hiện sản xuất các sản phẩm sữa tươi tiệt trùng, công suất 38,4 triệu hộp/năm, sữa chua, công suất 59,7 triệu hộp/năm, sữa đặc có đường, công suất 38,4 triệu hộp/năm, phomai, công suất khoảng 300.000 hộp/năm, nước trái cây, công suất 1,6 triệu lít/năm, sữa đậu nành 2,4 triệu lít/năm. Có HTXL nước thải công suất 1.200 m ³ /ngày. Có 03 lò hơi sử dụng nhiên liệu gas. Hợp đồng thu gom, xử lý chất thải với đơn vị có chức năng. Có đăng ký ISO 14000. Nhiều lần tham gia giải thưởng doanh nghiệp xanh.	Đã rút tên (Quyết định số 123/QĐ-BTNMT, ngày 25/01/2006)

STT	TÊN ĐƠN VỊ	ĐỊA CHỈ	NỘI DUNG YÊU CẦU XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ	HOẠT ĐỘNG ĐÃ TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG	ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ
22	Nhà máy Sữa Thống Nhất	12 Đặng Văn Bi, p. Trường Thọ, q. Thủ Đức	Xây dựng hệ thống xử lý chất thải	Đã hoàn tất việc xử lý ô nhiễm triệt để. Diện tích là 27.100 m ² , sản xuất sữa đặc có đường (150 triệu hộp/năm); sữa tươi (45 triệu lít/năm); sữa chua (10 triệu lít/năm); kem (4 triệu lít/năm). Có HTXL nước thải công suất 900 m ³ /ngày. Có 03 lò hơi sử dụng nhiên liệu gas. Hợp đồng thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt với Công ty công trình giao thông đô thị và quản lý nhà Thủ Đức; Đã có Giấy phép khai thác nước dưới đất, Sở đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại do Sở TNMT cấp; đã có Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường; Công ty có chứng nhận ISO 14000, nhiều lần tham gia giải thưởng DN xanh.	Đã rút tên (Quyết định số 214/QĐ-TNMT-QLMT, ngày 27/03/2007)
23	Công ty CP Giấy Linh Xuân	61/6 Quốc lộ 1A, Linh Xuân, Thủ Đức	Xây dựng hệ thống xử lý chất thải	Đã hoàn tất việc xử lý ô nhiễm triệt để. Diện tích công ty 34.335m ² , số nhân viên khoảng 150 người. công ty có 03 dàn xeo 1m3, 1m7, 2m7, 02 lò hơi đốt trấu. sản phẩm là giấy cat tông và giấy vệ sinh, Công suất khoảng 400 tấn/tháng. Công ty đã đầu tư HTXL khí thải 2 lò hơi, ống khói cao 20m, HTXL nước thải công suất 500m ³ /ngày. Có đăng ký sổ chủ nguồn thải và hợp đồng thu gom chất thải với đơn vị có chức năng.	Đã rút tên
24	Công ty CP Giấy Vĩnh Huê	66/5 Quốc lộ 1A, Linh Xuân, Thủ Đức	Xây dựng hệ thống xử lý chất thải	Hiện đang hoạt động sản xuất giấy bao bì và giấy vệ sinh tại địa chỉ 66/5 Quốc lộ 1K, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, qui mô thiết bị gồm 02 dàn xeo giấy bao bì, công suất 8 tấn/ngày; 02 dàn xeo giấy vệ sinh, công suất 2,5 tấn/ngày. Hệ thống xử lý nước thải sản xuất, công suất 600 m ³ /ngày, đã xây dựng hệ thống xử lý khí thải hai lò hơi.	Đã rút tên (Quyết định số 444/QĐ-BTNMT)

STT	TÊN ĐƠN VỊ	ĐỊA CHỈ	NỘI DUNG YÊU CẦU XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ	HOẠT ĐỘNG ĐÃ TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG	ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ
25	Công ty TNHH MTV Kỹ nghệ súc sản Vissan	420 Nơ Trang Long, p. 13, q. Bình Thạnh	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải	Đã hoàn tất việc xử lý ô nhiễm triệt để. Diện tích là 148.439 m ² , hoạt động 03 dây chuyền giết mổ heo công suất 2.400 con/ca (6 giờ/ca); 02 dây chuyền giết mổ trâu bò công suất 300 con/ca (6 giờ/ca); 01 dây chuyền chế biến xúc xích tiết trùng công suất 8.000 tấn/năm; 01 dây chuyền chế biến thịt nguội công suất 5.000 tấn/năm; 01 dây chuyền chế biến đồ hộp công suất 110 lon/phút. Có khu tồn trữ gia súc với sức chứa 10.000 con heo và 1.000 con bò. Công ty có HTXL nước thải công suất 1.000m ³ /ngày, có 2 lò hơi đã có HTXL khí thải. Hiện công ty ngưng vận hành 2 lò hơi và hợp đồng mua hơi nước với Công ty Năng lượng Xanh. Công ty Năng lượng Xanh lắp đặt 1 lò hơi đốt nhiên liệu biomass, có HTXL khí thải trong khuôn viên công ty.	Đã rút tên (Quyết định số 113/QĐ-TNMT-QLMT, ngày 02/03/2009)
26	Công ty dệt may Thành Công	36 Tây Thạnh, p. Tây Thạnh, quận Tân Phú	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải	Đã hoàn tất việc xử lý ô nhiễm triệt để. Hiện công ty đang hoạt động sản xuất các loại bông xơ, sợi, dệt nhuộm, hoàn tất vải. - Công ty có Quyết định phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường số 502/QĐ-TNMT-QLMT ngày 01/07/2009 - Công ty sử dụng sử dụng 02 lò hơi, 02 lò nhiệt, có HTXL khí thải. Công ty có hệ thống xử lý nước thải phát sinh từ sinh hoạt và công đoạn nhuộm, công suất 5.000 m ³ /ngày	Đã rút tên (Quyết định số 38/QĐ-BTNMT ngày 17/04/2006)
27	Công ty Dệt Kim Đông Phương	10 Âu Cơ, phường 17, quận Tân Phú	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải	Đã di dời, ngưng hoạt động. Hiện trạng mặt bằng này đã xây dựng khu chung cư.	Đã rút tên (Quyết định số 1346/QĐ-TNMT-CCBVM, ngày 21/11/2012)

STT	TÊN ĐƠN VỊ	ĐỊA CHỈ	NỘI DUNG YÊU CẦU XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ	HOẠT ĐỘNG ĐÃ TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG	ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ
28	Công ty dệt may Thăng Lợi	02, Trường Chinh, p. Tây Thạnh, q. Tân Phú	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải	<p>Công ty đã ngưng công đoạn dệt nhuộm, các công đoạn sản xuất của công ty được cổ phần hóa cho 05 đơn vị độc lập, hoạt động trên cùng khu đất. Hiện Công ty chủ yếu hoạt động dịch vụ văn phòng và cho thuê nhà xưởng. Công ty quản lý 02 bếp ăn tập thể để cung cấp xuất ăn công nghiệp cho các công ty trong khu đất, nước thải sau bếp ăn thu gom vào HTXL công suất 50 m³/ngày trước khi thoát ra công chung. Công ty chịu trách nhiệm thu gom chất thải nguy hại của 03 đơn vị (dệt QT Thăng Lợi, may QT Thăng Lợi, sợi QT Thăng Lợi), và chịu trách nhiệm thu gom rác thải sinh hoạt của tất cả các đơn vị hoạt động trên khu đất. Công ty đã đề nghị các đơn vị thuê đất giao trả mặt bằng trong để Công ty chuyển công năng hoạt động tại khu đất.</p> <p>Hiện trạng hoạt động 04 đơn vị thuê đất trên khuôn viên Thăng Lợi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Công ty cổ phần sợi quốc tế Thăng Lợi: hoạt động sản xuất sợi từ bông xơ. Công ty chưa có giấy phép kinh doanh tại địa điểm hoạt động, chưa có Đề án bảo vệ môi trường; 2. Công ty cổ phần dệt quốc tế Thăng Lợi: hoạt động sản xuất vải mộc từ nguyên liệu sợi. Đã có Giấy xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn giản; 3. Công ty cổ phần đầu tư phát triển quốc tế Thăng Lợi: sản xuất, gia công, in nhuộm và hoàn tất vải. Đã có Giấy xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Công ty sử dụng 02 lò hơi và 01 lò nhiệt; có hệ thống xử lý nước thải từ công đoạn nhuộm công suất 3.600 m³/ngày (thực tế vận hành 1.000 m³/ngày) 	<p>Đã rút tên (Quyết định số 276/QĐ-TNMT-CCBVM, ngày 29/07/2013)</p>

STT	TÊN ĐƠN VỊ	ĐỊA CHỈ	NỘI DUNG YÊU CẦU XỬ LÝ TRIỆT ĐỀ	HOẠT ĐỘNG ĐÃ TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG	ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ
				4. Công ty cổ phần quốc tế may quốc tế Thăng Lợi: hoạt động may mặc. Đã có Giấy xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn giản.	
29	Công ty CP Giấy Viễn Đông	129 Âu Cơ, phường 13, quận Tân Bình	Xây dựng hệ thống xử lý chất thải	Đã hoàn tất việc xử lý ô nhiễm triệt để. Công ty đã ngưng công đoạn xeo giấy. Hiện chỉ nhập giấy cuộn về gia công theo quy trình: giấy cuộn -> in -> cuộn, cắt -> thành phẩm. Hoạt động trên khuôn viên diện tích rộng 11.918 m ² , với tổng số lao động 200 người. Sản lượng 5 tấn giấy/ngày, hoạt động 6 ngày/tuần. Công ty chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt, ước tính khoảng 53 m ³ /tháng, lượng nước thải này được thu gom và xử lý qua bể tự hoại trước khi thải ra cống chung.	Đã rút tên (Quyết định số 893/QĐ-TNMT-CCBVMT ngày 24/08/2012)
30	Xí nghiệp Cofidec	Xa lộ Hà Nội, Q.9	Di chuyển toàn bộ	Đã di dời, ngưng hoạt động. Hiện khu đất đã chuyển đổi công năng – hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống (cơm tấm Kiều Giang).	Đã rút tên (Quyết định số 970/QĐ-TNMT-CCBVMT ngày 14/09/2012)
31	Xí nghiệp da Bình Lợi	phường 13, Bình Thạnh	Xây dựng hệ thống xử lý chất thải	Đã di dời, ngưng hoạt động.	Đã rút tên (Quyết định số 1451/QĐ-TNMT-CCBVMT ngày 14/09/2012)

STT	TÊN ĐƠN VỊ	ĐỊA CHỈ	NỘI DUNG YÊU CẦU XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ	HOẠT ĐỘNG ĐÃ TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG	ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ
32	Xí nghiệp chăn nuôi heo 3/2	phường Linh Xuân, quận Thủ Đức	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải	Đã di dời về Xí nghiệp chăn nuôi heo Đồng Hiệp – Củ Chi	Đã rút tên (Quyết định số 1232/QĐ-TNMT-CCBVMT ngày 07/12/2012)
33	Công ty TNHH dệt nhuộm len Việt Phó	03 Quốc Lộ 13- Phường Hiệp Bình Phước	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải	Đã di dời, ngưng hoạt động.	Đã rút tên (Quyết định số 1347/QĐ-TNMT-CCBVMT ngày 21/11/2012)
34	DNTN bột giấy Nguyễn Thị Hòa	p. Tân phú, Q.9	Di chuyển toàn bộ	Đã di dời, ngưng hoạt động từ năm 2003. Hiện mặt bằng trả lại cho trường Đoàn Trưng ương phân viện miền Nam.	Đã rút tên (Quyết định số 946/QĐ-TNMT-QLMT ngày 02/11/2011)
35	Công ty Maruviena	Xa Lộ Hà Nội, P. Long Bình, Q. 9,	Xử lý khí thải và nước thải	Đã di dời, ngưng hoạt động. Vị trí mặt bằng này nằm trong quy hoạch bến xe miền Đông, hiện đang chuẩn bị bàn giao để thi công.	Đã rút tên (Quyết định số 977/QĐ-TNMT-CCBVMT ngày 14/09/2012)

STT	TÊN ĐƠN VỊ	ĐỊA CHỈ	NỘI DUNG YÊU CẦU XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ	HOẠT ĐỘNG ĐÃ TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG	ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ
36	Bãi rác Đông Thạnh	Huyện Hóc Môn	Nâng cấp cải tạo (dự án ADB)	Đã hoàn tất việc xử lý ô nhiễm triệt để. Đã ngưng hoạt động chôn lấp. Đang hoạt động đốt rác thải y tế với 1 lò đốt công suất 21 tấn/ngày, có biện pháp xử lý khí thải.	
37	Bãi rác Gò Cát	Quốc lộ 1K, Quận Bình Tân	Xử lý không chôn ô nhiễm (dự án Đan Mạch)	Đã hoàn tất việc xử lý ô nhiễm triệt để. Đã ngưng hoạt động chôn lấp.	

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

PHỤ LỤC 2
TIẾN ĐỘ XỬ LÝ TRIỆT ĐỀ CÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM
MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1788/QĐ-TTg

TT	Tên cơ sở gây ONMT NT	Địa chỉ	Nội dung yêu cầu xử lý triệt để	Hoạt động đã triển khai và kết quả xử lý ô nhiễm môi trường	Đánh giá tiến độ
1	Bệnh viện Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh	72/3 Trần Quốc Toàn, phường 8, quận 3	Xử lý sơ bộ chất thải trước khi thải ra môi trường; hợp đồng đơn vị chức năng xử lý chất thải rắn y tế	Bố trí khu vực lưu chứa chất thải y tế, xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải công suất 10 m ³ /ngày vào năm 2015. Đã thực hiện rút tên theo quy định tại Quyết định số 10/2006/QĐ-BTNMT.	Đã rút tên (QĐ số 1353/QĐ-TNMT-CCBVM, ngày 27/05/2016)
2	Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn – Tổng Công ty đường sắt VN	540/21 Cách mạng tháng Tám, phường 11, quận 3	Giảm công suất hoặc tạm dừng công đoạn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng	Xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải công suất 50 m ³ /ngày vào năm 2015.	Đã rút tên (QĐ số 1647/QĐ-TNMT-CCBVM, ngày 29/06/2016)
3	Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và KCN Việt Nam – TNHH Một thành viên (IDICO)	151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, quận 3	Ngăn chặn tình trạng nước thải chảy tràn vào hồ thu gom nước mưa	Hoạt động cao ốc vẫn phòng; Nước thải xử lý sơ bộ qua bể tự hoại trước khi thải vào hệ thống thoát nước đô thị. Kết quả phân tích mẫu nước thải trước khi thải ra công chung khu vực có các chỉ tiêu vượt quy chuẩn quy định. Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đang thụ lý hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường.	

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

PHỤ LỤC 3
TIẾN ĐỘ XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ CÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM
MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ
3693/QĐ-UBND NGÀY 29/7/2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

TT	Tên cơ sở gây ONMT NT	Địa chỉ	Nội dung yêu cầu xử lý triệt để	Kết quả xử lý ô nhiễm môi trường
1	Công ty TNHH Altamode VN	Xưởng E3, 63C Lò Lu, phường Trường Thạnh, quận 9	- Xây dựng hệ thống xử lý nước thải. - Cải tạo hệ thống xử lý khí thải.	Đã đầu nối vào HTXL nước thải tập trung của Công ty Tài Lộc. Đã cải tạo HTXL khí thải.
2	Công ty TNHH Nahal Vina	99 Ích Thạnh, phường Trường Thạnh, quận 9	Cải tạo hệ thống xử lý khí thải.	Đã cải tạo HTXL khí thải.
3	Công ty CP Nam Việt	18F Tầng Nhon Phú, phường Phước Long B, quận 9	Cải tạo hệ thống xử lý khí thải.	Đã cải tạo HTXL khí thải.
4	Công ty TNHH Công nghiệp Thương mại Gò Sao	áp 3 - 4, cụm công nghiệp Tân Qui B, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi	Cải tạo hệ thống xử lý nước thải và khí thải.	Đã cải tạo HTXL nước thải, khí thải
5	Công ty TNHH Việt Nam Samho	Tỉnh lộ 8 ấp Thạnh An, cụm Tân Quy A, huyện Củ Chi	Xây dựng hệ thống xử lý khí thải lò hơi.	Đã cải tạo HTXL khí thải.
6	Công ty CP ĐT PTQT Thăng Lợi	2 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú	Cải tạo hệ thống xử lý khí thải.	Đã cải tạo HTXL khí thải.
7	Công ty CP Quốc Tế Phong Phú- Nhà máy Thời trang Phong Phú	940 Quốc lộ 1A, phường Linh Trung, quận Thủ Đức	Cải tạo hệ thống xử lý khí thải lò hơi.	Đã cải tạo HTXL khí thải.
8	Tổng Công ty Việt Thăng - CTCP	127 Lê Văn Chí, phường Linh Trung, quận Thủ Đức	Xây dựng, cải tạo hệ thống xử lý khí thải.	Đã cải tạo HTXL khí thải.
9	Cơ sở Giết mổ gia súc - Trung tâm Quận 12	Khu Phố 2A, phường Tân Thới Hiệp, quận 12	Cải tạo hệ thống xử lý.	UBND TP đã có Quyết định đình chỉ hoạt động. Hiện không còn hoạt động theo Quy hoạch của TP

TT	Tên cơ sở gây ONMT NT	Địa chỉ	Nội dung yêu cầu xử lý triệt để	Kết quả xử lý ô nhiễm môi trường
10	Công ty TNHH Giấy Đồng Lợi	2963-2965 Quốc Lộ 1A, cụm công nghiệp Tân Thới Nhất, phường Tân Thới Nhất, quận 12	Cải tạo hệ thống xử lý khí thải.	Đã cải tạo HTXL khí thải
11	Công ty TNHH Sản xuất giấy Á Châu	38C ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn	Cải tạo hệ thống xử lý khí thải.	Đã cải tạo HTXL khí thải.
12	Công ty TNHH Thực phẩm Việt Tường	Tổ 12 ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi	Cải tạo hệ thống xử lý nước thải và khí thải.	<ul style="list-style-type: none"> - Đã bị xử phạt vi phạm hành chính năm 2014. - Đã cải tạo HTXL khí thải, nước thải. - Tháng 1/2016, Công ty đã bị cảnh sát MT TP phạt hành vi vượt quy chuẩn về khí thải. - Tháng 5 năm 2016, Phòng TNMT huyện Củ Chi kiểm tra, kết quả khí thải vượt quy chuẩn quy định. Hiện UBND huyện Củ Chi đang thụ lý hồ sơ giải quyết xử phạt.
13	Bệnh viện Tai Mũi Họng	155B Trần Quốc Thảo, phường 9, quận 3	Cải tạo hệ thống xử lý nước thải.	Ủy ban nhân dân thành phố đã chấp thuận việc cải tạo HTXL nước thải của Bệnh viện Tai mũi họng. Hiện Bệnh viện đang thực hiện cải tạo HTXL nước thải.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ